

## คว่าให้ทันกับโอกาสใหม่ในการลงทุน

- อัปเดตพอร์ตแนะนำตามความเสี่ยง เน้นลงทุนกระจายความเสี่ยง ลดความผันผวน ทันสัญญาถาวรการลงทุน
- คำแนะนำสำหรับลูกค้าที่ต้องการปรับพอร์ต

### ➤ เมืองไทยประกันชีวิต อัปเดตพอร์ตแนะนำใหม่

เมืองไทยประกันชีวิตได้เตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนที่มากขึ้น โดยได้ประเมินปัจจัยทางเศรษฐกิจ สภาพะการลงทุน และการคาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคต ตลอดจนความเสี่ยงต่างๆ เพื่อหาสัดส่วนการลงทุนที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดในระดับความเสี่ยงที่ต่ำที่สุด ด้วยการกระจายการลงทุนที่เหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าบรรลุทุกเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมั่นใจ

ทั้งนี้ บริษัทได้อัปเดตพอร์ตแนะนำตามความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการเพิ่มกองทุน LH Global Equity Fund (LHGEQ-A) เข้ามาในพอร์ตโฟลิโอ เพื่อเสริมความสามารถในการสร้างผลตอบแทน ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ผลตอบแทนจากการลงทุนมีความสม่ำเสมอมากขึ้น เพิ่มเติมจากเดิมที่ลงทุนเพียง TMB Global Quality Growth (TMBGQG) โดยสัดส่วนที่แนะนำให้ปรับสำหรับผู้ลงทุนแต่ละระดับความเสี่ยง ดังนี้

พอร์ตโฟลิโอ	สัดส่วนการลงทุนปัจจุบัน ในกองทุน TMBGQG	สัดส่วนการลงทุนใหม่ใน กองทุน TMBGQG	สัดส่วนการลงทุนใหม่ใน กองทุน LHGEQ-A
เสี่ยงสูงมาก	40%	20%	20%
เสี่ยงสูง	30%	15%	15%
เสี่ยงปานกลาง	20%	10%	10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	15%	8%	7%
เสี่ยงต่ำ	5%	5%	-

กองทุน TMBGQG และ กองทุน LHGEQ-A เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นเติบโตและมีคุณภาพทั่วโลก โดยกองทุนหลักของ TMBGQG จะเน้นลงทุนในบริษัทเติบโตสูงที่มีกระแสเงินสดที่ดี ขณะที่กองทุนหลักของ LHGEQ-A (T ROWE Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund) จะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีโอกาสจะเติบโตในระดับสูงในอนาคต เน้นปรับพอร์ตโฟลิโอตามภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการเพิ่มกองทุน LHGEQ-A จะช่วยเสริมโอกาสสร้างผลตอบแทนให้มีความสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้น

### ➤ คำแนะนำสำหรับลูกค้าที่ต้องการปรับพอร์ตตามพอร์ตแนะนำใหม่

1. ติดต่อตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาทางการเงินของเมืองไทยประกันชีวิตเพื่อประเมินความเสี่ยง และให้คำแนะนำในการดำเนินการ
2. ทำรายการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน MTL Click
  - 1) การปรับสัดส่วนหน่วยลงทุนที่ท่านถืออยู่ ด้วยการทำการสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching) โดยเลือกสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ถืออยู่ตามพอร์ตแนะนำ
  - 2) การจัดสรรการลงทุนใหม่สำหรับเบี้ยงวดถัดไป (สำหรับแบบประกันเมืองไทยยูนิคัลลิงค์ 1 (ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด)) ทำรายการจัดสรรการลงทุนใหม่ (Premium Re-direction) โดยระบุสัดส่วนการจัดสรรการลงทุนใหม่ตามพอร์ตแนะนำ



**หมายเหตุ:** การลงทุนมีความเสี่ยง ท่านอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจริงตามผลตอบแทนที่คาดหวังของพอร์ตลงทุนแนะนำ หรือท่านอาจขาดทุนจากการลงทุนตามพอร์ตลงทุนแนะนำได้ พอร์ตลงทุนแนะนำ เป็นเพียงรูปแบบการลงทุนเพื่อให้ท่านพิจารณาเท่านั้น ทั้งนี้การลงทุนตามพอร์ตลงทุนแนะนำ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงด้านค่าเงินจากการลงทุนต่างประเทศได้ ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะของกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน โดยการจัดพอร์ตโฟลิโอการลงทุนทั้ง 5 รูปแบบจะมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และข้อกำหนดการลงทุน รวมถึงความสามารถในการรับความเสี่ยง โดยน้ำหนักการลงทุน ประเมินการผลตอบแทนและความเสี่ยงมาจากการใช้ข้อมูลในอดีต และการประเมินภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการลงทุน และแนวโน้มตลาดของแต่ละสินทรัพย์ ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต เมื่อท่านลงทุนตามพอร์ตลงทุนแนะนำ อาจมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ทำให้สัดส่วนการลงทุนจริงไม่ตรงกับสัดส่วนของพอร์ตลงทุนแนะนำไว้เดิม ผู้ลงทุนควรพิจารณาการซื้อหรือขายเพื่อให้คงสัดส่วนสินทรัพย์ตามพอร์ตลงทุนแนะนำเดิม **ทั้งนี้พอร์ตโฟลิโอการลงทุนแนะนำนี้ได้รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่า หรือ ต่ำกว่าผลตอบแทนที่คาดหวัง ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนของแต่ละสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปี โดยระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมคือลงทุนตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป** | \* "ผลตอบแทนที่คาดหวัง" หมายถึง ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากพอร์ตโฟลิโอแต่ละระดับความเสี่ยงหากลงทุนเป็นระยะเวลา 10 ปี ในขณะที่ "ค่าความผันผวนของผลตอบแทนที่คาดหวัง" หมายถึง ค่าความผันผวนที่คาดหวังของผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นระยะเวลา 10 ปี ของพอร์ตโฟลิโอแต่ละระดับความเสี่ยง

